

## TIN TỨC

### KỈ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đầu tháng 11 vừa qua, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã trọng thể kỉ niệm 25 năm thành lập (7/11/1981 – 7/11/2006). Đến dự lễ kỉ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các lãnh đạo cấp cao khác và các đại biểu của GHPGVN.

Trong diễn văn kỉ niệm 25 năm ngày thành lập GHPGVN, Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã nêu rõ những thành tựu của GHPGVN trong 25 năm qua thể hiện trong số lượng tăng ni Phật tử, công tác giáo dục đào tạo và hoằng dương Phật pháp, khẳng định đóng góp của GHPGVN đối với sự phát triển của đất nước, và nhấn mạnh quyết tâm tu tập, thực hiện lí tưởng Phật giáo của toàn thể tín đồ Phật giáo Việt Nam.

Tại lễ kỉ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc sức khoẻ, an lạc tới các quý hoà thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN, quý thượng toạ, đại đức, ni trưởng, ni sư cùng đồng bào tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước... Chủ tịch chỉ rõ: “GHPGVN hôm nay đang tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, kiên quyết không để bất cứ ai chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết đó, quyết tâm cùng toàn dân xây dựng cuộc sống mới “dân giàu – nước mạnh – xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”... Hai mươi lăm năm trưởng thành của GHPGVN, với những thành tựu đóng góp cho xã hội, đã thực sự thể hiện sự gắn bó giữa Đạo với Đời. Thành quả ngày hôm nay của GHPGVN là sự kết tinh, chất lọc những nỗ lực, tâm huyết của hơn hai ngàn năm Phật giáo và dân tộc Việt Nam”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đồng thời nhấn mạnh: “Thống nhất Phật giáo 25 năm qua có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là ý chí và nguyện vọng của tăng, ni, Phật tử trong và ngoài nước. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất. Uy tín của GHPGVN đã không ngừng được nâng cao. Với truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam không chỉ làm cho tăng ni, Phật tử trong nước mà còn cả ở ngoài nước hiểu rõ về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”

Với những đóng góp to lớn cho dân tộc, GHPGVN đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí

Minh, nhiều vị cao tăng được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Nhân sự kiện rất có ý nghĩa này, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Ủy ban TW MTTQ VN đã đến tặng hoa, chúc mừng GHPGVN tại trụ sở của Giáo hội ở chùa Quán Sứ, Hà Nội. Trong bài phát biểu tại đây, ông ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội trong 25 năm qua cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt, Ủy ban TW GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Tứ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam dành cho Giáo hội, và bày tỏ mong muốn: “Ủy ban TW MTTQ VN và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp nhiều hơn nữa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày một vững mạnh.”

HC (tổng hợp)

### VIỆT NAM RA KHỎI DANH SÁCH CÁC NƯỚC CẦN “QUAN TÂM ĐẶC BIỆT VỀ TỰ DO TÔN GIÁO” CỦA MỸ

Ngày 13/11/2006, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt (Countries of Particular Concern, viết tắt là CPC) về tự do tôn giáo.

Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Mỹ, ông John Hanford nói: “Việt Nam đã có những tiến bộ rất quan trọng trong lĩnh vực tự do tôn giáo kể từ khi được liệt kê vào danh sách CPC năm 2004”.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng nói: “Việt Nam hoan nghênh quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “các nước quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo. Đây là một việc làm đúng đắn, phản ánh đúng tình hình thực tế về tôn giáo ở Việt Nam, phù hợp với những nguyên tắc trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua.

Thời gian qua, các cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề cùng quan tâm trong đó có vấn đề tôn giáo đã giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, không tôn giáo của công dân. Nhiều văn bản pháp quy quan trọng về tôn giáo đã được ban hành và thực thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo”.

HC (tổng hợp)